

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày

tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2024 và một số nội dung cần quan tâm

Ngày 29/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2024 và một số nội dung cần quan tâm. Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả khá tích cực, tăng trưởng kinh tế tiếp đà phục hồi từ tháng 4. Các ngành sản xuất chủ lực duy trì tăng trưởng; sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ do một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh mở rộng sản xuất và hoạt động tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục được kiểm soát, công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được tập trung cao. Các ngành dịch vụ hoạt động, phát triển thuận lợi, hàng hóa được lưu thông thông suốt, nguồn cung hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh luôn được đảm bảo. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ; giá trị xuất khẩu tăng bền vững. Công tác giao và triển khai kế hoạch đầu tư công được quan tâm chỉ đạo. Tình hình lao động trong các doanh nghiệp cơ bản ổn định. Công tác giảm nghèo, thực hiện chế độ chính sách với người có công, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đời sống Nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thu ngân sách từ tiền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn; công tác giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả thấp, trong đó có nguyên nhân từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương còn chưa quyết liệt, chưa sát sao. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn chậm tiến độ. Điều chỉnh quy hoạch đối với các điểm mở chưa kịp thời dẫn đến chưa đủ điều kiện được chấp thuận chủ trương đầu tư. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh chuyển địa phương về còn hạn chế, một số địa phương không báo cáo tiến độ các vụ việc quá hạn¹. Nguy cơ xảy ra dịch tả lợn châu Phi ở một số địa phương.

¹ Yên Dũng: 09, Việt Yên: 04, Lục Nam: 04, Lạng Giang: 04, Yên Thế: 03, Sơn Động: 01, Hiệp Hòa: 01.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2024, yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm của năm, tiến độ thực hiện nhiệm vụ 6 tháng, trong đó phân tích rõ nguyên nhân các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả thấp để đề ra giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; xây dựng lộ trình, giải pháp phân đầu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội đồng nhân dân các cấp tại các kỳ họp chuyên đề và thường lệ; trong đó đặc biệt quan tâm, xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri.

(2) Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Chiêm xuân, thu hoạch vải, cây ăn quả và các loại rau, củ quả đến kỳ thu hoạch; chuẩn bị các điều kiện sản xuất lúa vụ Mùa năm 2024 đảm bảo kế hoạch và khung thời vụ. Xây dựng phương án chủ động phòng, chống dịch bệnh, nắng nóng đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản, đặc biệt quan tâm đến diễn biến dịch tả lợn châu Phi để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đối với các địa phương thu hoạch vải, quan tâm phương án tiêu thụ hiệu quả, đẩy mạnh phương án xuất khẩu vải để tối đa hóa giá trị, lợi nhuận cho người dân.

(3) Quyết liệt giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm, các dự án khu đô thị, khu dân cư; đảm bảo hoàn thành trước thời điểm ngày 01/8/2024 để tránh phải áp dụng hai chính sách khác nhau cho một dự án.

(4) Tiếp tục nỗ lực cao cho công tác thu ngân sách, nhất là thu từ tiền sử dụng đất, sát sao công tác đôn đốc nợ đọng tiền sử dụng đất, nợ đọng thuế; tăng cường rà soát tất cả các nguồn thu thuế, phí trên địa bàn nhằm góp phần mở rộng nguồn thu. Trong bối cảnh có nhiều chính sách lớn thay đổi trong năm nay có thể ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách; các huyện, thị xã, thành phố có mức thu ngân sách cao thời điểm hiện tại cần chấn chỉnh tâm lý chủ quan, tiếp tục tập trung cao cho công tác thu ngân sách.

Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh công tác định giá đất, xác định thu tiền sử dụng đất các khu dân cư, khu đô thị được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định hiện hành.

(5) Trong tháng 6/2024, tập trung hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo tổ chức hội nghị kiểm điểm để đánh giá các trường hợp vướng mắc, tồn tại đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương xử lý, thời gian hoàn thành trong tháng 06/2024.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, hạn chế tối đa được những vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, đặc biệt là đất rừng. Nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các dự án khai thác khoáng sản.

Đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 30-CT/TU². Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án khu dân cư nhỏ lẻ. Chủ động nghiên cứu các điểm mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan (*dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024*). Tập trung rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư, đề xuất bổ sung quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở, **hoàn thành trong tháng 6/2024**.

(6) Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 202/TB-UBND³. Chủ động rà soát quy trình, thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

(7) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyên đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp; tích cực đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

(8) Tập trung thực hiện Nghị quyết số 233/NQ-TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. UBND thành phố Bắc Giang, UBND huyện Yên Dũng, UBND huyện Lục Ngạn sớm hoàn thành quy hoạch phân khu, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

(9) Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách với người có công, bảo trợ xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn trong dịp hè cho trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, kịp thời làm rõ trách nhiệm đối với các vụ tai nạn thương tích, đuối nước của trẻ em.

(10) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy

² Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

³ Thông báo số 202/TB-UBND ngày 25/5/2024 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

nổ, cháy rừng; bảo vệ môi trường. Tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tổ chức đối thoại với các trường hợp người dân khiếu kiện phức tạp.

2. Về một số kiến nghị, đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố

2.1. Kiến nghị của UBND thành phố Bắc Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng quan tâm thẩm định đề án Điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, Phân khu 9, đô thị Bắc Giang trình UBND tỉnh phê duyệt. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo Sở Xây dựng quan tâm thực hiện.

2.2. Kiến nghị của UBND huyện Yên Dũng:

(1) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan điều chỉnh diện tích một số vùng sản xuất lúa tập trung bảo vệ nghiêm ngặt trên địa bàn huyện Yên Dũng để triển khai thực hiện dự án: xây dựng trụ sở Công an xã Đồng Việt, xây dựng trụ sở Công an xã Trí Yên, dự án xây dựng trụ sở UBND xã Tư Mại. Trước mắt giao UBND huyện Yên Dũng nghiên cứu phương án xây dựng các trụ sở tại các vị trí khác, không vi phạm vào các vị trí đất sản xuất lúa tập trung bảo vệ nghiêm ngặt. Trong trường hợp không tìm được vị trí phù hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

(2) Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo Thanh tra tỉnh sớm có kết quả thanh tra dự án Khu đô thị mới Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng để huyện tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Nhất trí, nhưng lưu ý UBND huyện Yên Dũng chỉ được tiếp tục triển khai thực hiện dự án sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kết luận của Thanh tra tỉnh.

(3) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn trình tự, thủ tục và thẩm quyền để xin ý kiến hoặc cấp phép đối các nội dung của dự án liên quan đến phạm vi bãi sông. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 15/6/2024.**

2.3. Kiến nghị của UBND thị xã Việt Yên:

(1) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành trả lời văn bản xin ý kiến của huyện có ý kiến rõ ràng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để huyện thực hiện. Giao Văn phòng UBND tỉnh có văn bản nhắc nhở các sở, ban, ngành về trả lời kiến nghị của các địa phương đảm bảo cụ thể, rõ ràng quan điểm, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc của các địa phương, tránh trả lời chung chung, thời gian **xong trước ngày 10/6/2024.**

(2) Đề nghị UBND tỉnh về việc giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho một số hộ dân thôn Núi Hiếu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xem xét, cho ý kiến. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 10/7/2024.**

(3) Đề nghị UBND tỉnh về việc tạm giao các khu đất có tính chất thương mại để quản lý, đầu tư theo quy hoạch. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn

bản trả lời số 2080/STNMT-QLĐĐ ngày 27/5/2024, theo đó nội dung kiến nghị trên không có căn cứ để thực hiện.

2.4. *Kiến nghị của UBND huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời 09 kiến nghị của UBND huyện Lạng Giang. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung xem xét, cho ý kiến trả lời kiến nghị. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024.*

2.5. *Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại dự án khai thác khoáng sản đất san lấp tại xã Vân Sơn, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.*

2.6. *Kiến nghị của UBND huyện Hiệp Hòa:*

(1) *Báo cáo UBND tỉnh về vụ việc đổ trộm chất thải nghiêm trọng tại khu vực xã Hương Sơn, xã Hòa Sơn (đã thu gom khoảng 200 tấn). Giao UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm vụ việc đảm bảo không để xảy ra ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới nguồn nước Sông Cầu.*

(2) *Báo cáo UBND tỉnh việc đăng tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội của ông Nguyễn Văn Quân về vụ việc của bà Nguyễn Thị Lương (tổ dân phố Đức Thịnh, thị trấn Thắng). Giao UBND huyện Hiệp Hòa báo cáo bằng văn bản để có căn cứ xem xét theo quy định.*

(3) *Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm rà soát dự án Khu thương mại và dân cư Hồ Thống Nhất, huyện Hiệp Hòa để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo thực hiện.*

2.7. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh về một số kiến nghị bổ sung vốn, hỗ trợ kinh phí tại hội nghị giao ban kỳ trước chưa được thực hiện⁴. (Nội dung (1) dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường kỳ tháng 7/2024; nội dung (3) hoàn thành sau khi Công an tỉnh trình điều chỉnh đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024.*

2.8. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Nam:*

(1) *Đề nghị UBND tỉnh về phương hướng thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung công nghệ cao, huyện Lục Nam. Thống nhất không thực*

⁴ (1) Bổ trí đảm bảo kịp thời nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ cho huyện để đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, dự án đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV của đô thị Chũ và các phường của thị xã Chũ (theo dự kiến).

(2) Bổ trí nguồn vốn cho huyện để kịp thời lập, trình danh mục và triển khai thực hiện đầu tư, giải phóng mặt bằng dự án: Đường giao thông từ QL31 vào Trung tâm hành chính của huyện Lục Ngạn mới; và Trung tâm hành chính huyện Lục Ngạn mới (xã Phi Điền, huyện Lục Ngạn).

(3) Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ thêm để đảm bảo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã thuộc địa bàn các huyện miền núi.

(4) Tăng kinh phí hỗ trợ cho các xã có điều kiện rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

hiện đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại huyện Lục Nam; rác thải trên địa bàn huyện sẽ được thu gom, xử lý tại Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang.

(2) Đề nghị UBND tỉnh xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại lối vào chùa Vĩnh Nghiêm (đường tỉnh 293). Giao Sở Giao thông vận tải xem xét giải quyết. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 10/7/2024**.

2.9. Kiến nghị của UBND huyện Lạng Giang, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh về vướng mắc điều chuyển đất trụ sở (trạm y tế cũ xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang và Trạm y tế xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn) về huyện quản lý để thực hiện dự án xây dựng trụ sở công an xã. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo Sở Tài chính sớm triển khai thực hiện; đồng thời yêu cầu Sở rút kinh nghiệm, từ nay không được để chậm trễ trong xử lý tài sản nhà đất công do các huyện đề xuất.

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2024 và một số nội dung cần quan tâm; các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng TU, các ban thuộc Tỉnh ủy;
- VP ĐDBQH và HĐND, các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, HCTC, BTCĐ, các chuyên viên khối nghiên cứu;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú